

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm sút, hội nghị cũng khẳng định thất bại chính sách tiền tệ và tăng lãi suất tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng với công đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã dành nhiều thời gian đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân diện cơ hội, thách thức, khó khăn để có các giải pháp, chính sách chủ động thích ứng

nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị cũng khẳng định về một Chính phủ tin cậy, đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Tiếp tục rà soát cải thiện môi trường đầu tư, nhất quan trọng thực thi chính sách, có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức

tap, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt qua dự báo, tác động tới tình hình kinh tế Việt Nam, gây ra những khó khăn cần tháo gỡ, những thách thức cần vượt qua, Chính phủ Việt Nam mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng với các khu vực kinh

tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự nhưng xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định để bảo đảm, bảo vệ những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, với sự phát triển chung. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự quyết tâm, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực FDI vẫn còn hạn chế, bất cập cần giải quyết. Thủ tướng cho rằng: Bên cạnh việc kiên

định các vấn đề có tính nguyên tắc thì việc thích ứng linh hoạt, an toàn, sáng tạo, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề cụ thể về đầu tư nước ngoài là rất quan trọng, mang tính quyết định đối với các quan trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần trao đổi, giải đáp về các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và có giải pháp cụ thể trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành; khẩn trương nghiên cứu, chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

đưa còn chậm, chưa kịp thời định hướng xã hội, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp; tính thuyết phục, sức chiến đấu của một số tác phẩm báo chí chưa cao, còn khô cứng, thiếu tinh hấp dẫn; công tác định hướng nội dung, phương pháp đấu tranh chưa sắc bén, hiệu quả...

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo đảng địa phương; đồng thời cho rằng: Tình hình mới hiện nay đòi hỏi báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở một cấp độ cao; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin; có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình báo chí; nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho những cây bút bình luận chuyên sâu; hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận nhanh các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp của người làm báo để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, có hàm lượng chất xám cao, có sức cuốn hút, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Thông qua hội thảo giúp các cơ quan báo đảng trong và ngoài khu vực có thêm kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

THAIBINH SEED...

(Tiếp theo trang 1)

doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đẳng ngành, chất lượng cao được nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng tại thị trường ASEAN tin nhiệm. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm mục đích khuyến khích các thương hiệu mạnh nhận được sự uy tín của khách hàng trong nước.

Giải thưởng nhận được sự tham gia đồng đạo của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung. Giải thưởng hướng tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Được ghi nhận và vinh dự trao giải thưởng này, ThaiBinh Seed không chỉ chứng minh là một trong những thương hiệu có sức cạnh tranh trong thời điểm hội nhập và cạnh tranh quốc tế mà còn góp phần khẳng định sự tin tưởng của người Việt Nam với các sản phẩm, dịch vụ của ThaiBinh Seed mang lại.

Tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động vào ngày 26/4/2023

Hưởng ứng các hoạt động nâng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động cho người lao động và doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động diễn ra từ 8 giờ, ngày 26/4/2023 tại sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Với quy mô 20 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển sinh/tuyển dụng khoảng 15.000 lao động. Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trực tiếp tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước trong việc giao dịch, kết nối tư vấn nghề nghiệp, việc làm theo nhu cầu của các bên tham gia.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu tham gia, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, số điện thoại: 091.420.5682).

ĐỖ HỒNG GIA

NHÀ HÁT CHÈO THÁI BÌNH Công diễn vở chèo "Đôi ngọc truyền kỳ"

Hưởng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Nhà hát Chèo Thái Bình công diễn vở chèo "Đôi ngọc truyền kỳ" do tập thể các nghệ sĩ đoàn 2 thể hiện.

Vở chèo "Đôi ngọc truyền kỳ" được viết lại, bổ sung thêm nhiều chi tiết hề chèo nhưng vẫn giữ nguyên tích chèo cổ "Đôi ngọc lưu lưu", xoay quanh các nhân vật Thị Phương, Trương Viên và Trương Mầu có nội dung về lòng hiếu thảo của nàng dâu với mẹ chồng và đức tính công - dung - ngôn - hạnh trong mối quan hệ phu thê, mẫu tử. Từ đó, giáo dục con người sống lương thiện, nhân ái và bao dung. Đây là vở diễn nằm trong kế hoạch bảo lưu nghệ thuật chèo và đào tạo nghệ sĩ trẻ của Nhà hát.

Vở diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được đánh giá cao, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình từ đông đảo khán giả đam mê nghệ thuật chèo. Thời gian tới, Nhà hát Chèo Thái Bình tiếp tục bảo lưu những vở diễn, trích đoạn chèo cổ nằm trong kế hoạch xây dựng phát triển sự nghiệp đơn vị.

THANH HẰNG

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Tổ chức hội diễn văn nghệ trong cán bộ, công nhân lao động

Sáng ngày 23/4, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội diễn văn nghệ trong cán bộ, công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động chào mừng mừng Đại hội lần thứ III Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tham gia hội diễn có 28 đoàn nghệ thuật quần chúng của 51 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi lao động sáng tạo và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, các đoàn đã mang đến hội diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, hấp dẫn, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Hội diễn văn nghệ là dịp để các đơn vị có cơ hội giao lưu, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

THU HOAI

Bế mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Báo Thái Bình năm 2023

Chiều ngày 24/4, tại Nhà thi đấu đa năng, Báo Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức lễ bế mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ (CLB) tranh cúp Báo Thái Bình năm 2023.

Diễn ra từ ngày 21 - 24/4 với hàng trăm trận đấu gay cấn, giàu kịch tính, giải bóng bàn các CLB tranh cúp Báo Thái Bình đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với người đam mê bộ môn bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Giải thu hút hàng trăm vận động viên (VDV), 50 CLB thuộc 22 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, có nhiều VDV thành tích cao của cả nước; VDV đến từ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên và các CLB mạnh của 8 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài.

Kết thúc giải đấu, ở nội dung đồng đội hạng A, Ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội T&T (Hà Nội); giải nhì thuộc về CLB Hoàng Chớp Reo-Joola (Hà Nội); đồng giải ba là CLB Vieted và CLB Joola (Hà Nội).

Ở nội dung đồng đội hạng B, Ban tổ chức trao giải nhất và cúp vô địch cho CLB Phú Thọ; giải nhì thuộc về CLB Diêm Điền (Thái Bình); đồng giải ba là CLB Vàng bạc Xuân Sáng (Hải Dương), CLB Đại Long bóng bàn (Hà Nội).

Ở nội dung đồng đội hạng D-E Thái Bình, Ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho CLB Hữu Nghị (Thái Thụy); giải nhì là CLB H2T (Tiền Hải); đồng giải ba là CLB Văn hóa mới, CLB Sông Trà (thành phố Thái Bình).

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao cúp và giải thưởng cho các VDV xuất sắc ở 4 nội dung cá nhân; đồng thời, khen thưởng cho các VDV trẻ tuổi, cao tuổi xuất sắc nhất của giải đấu.

Giải bóng bàn các CLB tranh cúp Báo Thái Bình năm 2023 đã thiết thực tạo nên sân chơi ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu bộ môn bóng bàn của các CLB trong và ngoài tỉnh; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng.

TU ANH



Ban tổ chức trao thưởng cho các câu lạc bộ xuất sắc nhất nội dung đồng đội hạng A.



Ban tổ chức trao thưởng cho các câu lạc bộ xuất sắc nhất nội dung đồng đội hạng B.



Ban tổ chức trao thưởng cho các câu lạc bộ xuất sắc nhất nội dung D-E Thái Bình.



Ban tổ chức khen thưởng các vận động viên trẻ tuổi và cao tuổi xuất sắc nhất giải.

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Tiếp theo số 8818, ngày 17/4/2023 và hết)

Câu 19. Việc niêm yết kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Việc niêm yết công khai kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/QĐ-TTg như sau:

- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm niêm yết kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân cấp xã.

thông tin điện tử, thông báo trên đài truyền thanh cấp xã ít nhất 3 lần trong thời hạn ít nhất 5 ngày.

Nội dung niêm yết công khai: Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu.

Thời điểm thực hiện việc niêm yết công khai: Ngay sau khi công chức tư pháp - hộ tịch xây dựng xong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu và việc niêm yết, công khai phải hoàn thành trước khi tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả đạt

chuẩn tiếp cận pháp luật của ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 20. Việc công bố rộng rãi kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BTP quy định: "Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 2 của năm liên kế sau năm đánh giá. Việc công bố kết quả thực hiện trên công (hoặc trang) thông tin

điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn không quá 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật".

Như vậy, chậm nhất trong 2 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phải thực hiện việc công bố kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên công (hoặc trang) thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện. Ví dụ: Ngày 10/2/2023 (thứ sáu), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A ký

quyết định công nhận 100/102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Như vậy, chậm nhất đến ngày 14/2/2023, phải thực hiện công bố kết quả công nhận (do ngày 11 - 12/2/2023 là ngày nghỉ hàng tuần).

Câu 21. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg có quy định chế tài xử lý đối với những địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật như thế nào?

Trả lời:

Việc quy định về chế tài xử lý đối với những cá nhân, tổ chức chưa thực hiện nghiêm túc trong việc đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Vấn đề này thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật quy định về cán bộ, công chức (đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; thi đua - khen thưởng; xử lý kỷ luật). Do đó, cơ quan, đơn vị cần căn cứ vào các trường hợp cụ thể để xác định chế tài xử lý phù hợp với tính chất, mức độ hành vi và các quy định pháp luật về cán bộ, công chức.

PHONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỐ TƯ PHÁP